

## KẾ HOẠCH

### Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2025

Thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Kế hoạch số 111/KH-BCĐ ngày 28/02/2025 của Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2025; Kế hoạch số 704/KH-UBND ngày 01/11/2024 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005 - 19/8/2025). UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

2. Biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT ở cơ sở, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Nhân dân, đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTT phát triển sâu rộng, vững chắc, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới.

3. Việc tổ chức Ngày hội phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa sâu sắc, tập trung hướng về cơ sở, tạo điểm nhấn, có sức lan tỏa sâu rộng thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia.

#### II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

##### 1. Các hoạt động hướng tới Ngày hội

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng; thành tựu của đất nước; vai trò, sức mạnh to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 80 năm ngày thành lập Nước CHXHCN Việt Nam, 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân gắn với vai trò đóng góp to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTT; xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT. Vận dụng đa dạng các hình thức,



phương pháp thông tin tuyên truyền phù hợp thực tế của đơn vị, địa phương, thực hiện thường xuyên, liên tục gắn kết với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức trang trí, treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tại các trục đường chính, nơi công sở, nơi công cộng và nơi tổ chức Ngày hội.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư “về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; đổi mới hình thức, biện pháp, xây dựng phong trào phù hợp với tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của địa phương, đơn vị; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về công tác bảo vệ an ninh, trật tự; củng cố, xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong sạch, vững mạnh. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, hoạt động về nguồn, đền ơn, đáp nghĩa, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao...

## **2. Nội dung, hình thức, thời gian, phạm vi địa bàn tổ chức, thành phần tham dự Ngày hội**

### **a) Nội dung**

- Ôn lại truyền thống lịch sử 80 năm ngày thành lập Nước CHXHCN Việt Nam, 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân gắn với vai trò đóng góp to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức Ngày hội trong 20 năm qua tại cơ sở, chỉ ra những khó khăn, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để công tác tổ chức Ngày hội và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng và bền vững trong thời gian tiếp theo.

- Biểu dương, khen thưởng, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

### **b) Hình thức tổ chức**

Căn cứ tình hình thực tế của các đơn vị, địa phương để tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ cho phù hợp, thực hiện theo 02 phần, gồm phần Lễ và phần Hội, cụ thể như sau:

## - Phần Lễ

+ Chương trình phần lễ gồm các nội dung sau: (1) Văn nghệ chào mừng; (2) Lễ chào cờ; (3) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; (4) Diễn văn khai mạc ôn lại truyền thống lịch sử 80 năm ngày thành lập Nước CHXHCN Việt Nam, 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân gắn với vai trò đóng góp to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức Ngày hội trong 20 năm qua, chỉ ra những khó khăn, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để công tác tổ chức Ngày hội và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng và bền vững trong thời gian tiếp theo; (5) Xây dựng, trình chiếu phóng sự các hoạt động về ngày hội (nếu có); (6) Báo cáo, đánh giá kết quả phong trào và công tác xây dựng phong trào thời gian qua và phương hướng thời gian tới; (7) Thảo luận, trao đổi kinh nghiệm xây dựng phong trào; (8) Ra mắt, sơ kết mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, dân vận khéo, ký kết giao ước thi đua (nếu có); (9) Công bố quyết định và trao thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; (10) Đại diện cấp trên phát biểu; (11) Phát biểu đáp từ của người đứng đầu đơn vị tổ chức Ngày hội; (12) Tuyên bố kết thúc phần Lễ.

+ Khánh tiết, trang trí phần Lễ: Thực hiện theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 111/NĐ-CP, ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.

### \* Tiêu đề:

**TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TỔ CHỨC**

**NGÀY HỘI**

**TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2025**

*..... ngày... tháng... năm 2025*

## - Phần Hội

Được tổ chức trước hoặc sau phần “Lễ”, căn cứ vào điều kiện thực tế của các đơn vị, địa phương tập trung tổ chức các hoạt động như:

+ Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nhằm vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ.

+ Tổ chức các hoạt động “Dân vận khéo” của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng Công an, các ban, ngành, đoàn thể như: Vận động Nhân dân tự giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phối hợp khám, tư vấn chữa/phòng bệnh cho Nhân dân; hiến máu tình nguyện; huy động lực lượng tu sửa, dọn/phát quang đường giao thông nông thôn, sửa nhà cho hộ gia đình chính sách; thăm hỏi các gia đình chính sách, neo đơn, các hoạt động thiện nguyện xã hội khác...



+ Tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tổ chức diễn đàn “*Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân*”; thi tìm hiểu pháp luật; tặng quà các tập thể, cá nhân có thành tích bảo vệ an ninh, trật tự và tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các đối tượng chính sách...

c) Thời gian, phạm vi địa bàn tổ chức, thành phần tham dự

- Thời gian:

+ Đối với việc tổ chức “điểm” Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp tỉnh thực hiện tại **Trường THPT Dân tộc Nội trú N’Trang Lương trong tháng 4/2025** (theo Công văn số 2555/KH-BCĐ ngày 20/11/2024 của Ban Chỉ đạo tỉnh), giao Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch riêng.

+ Đối với các điểm tổ chức Ngày hội còn lại, tập trung tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” từ ngày **01/7/2025 đến 19/8/2025**.

- Phạm vi, địa bàn tổ chức: Năm 2025 tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ở khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục... trên địa bàn tỉnh. Giao Công an tỉnh hướng dẫn, phối hợp với UBND các huyện, thành phố lựa chọn 08 điểm tổ chức Ngày hội năm 2025 (**mỗi huyện, thành phố lựa chọn 01 điểm**) để mời các đồng chí là lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về dự.

- Thành phần tham dự:

+ Đại biểu cấp tỉnh: Mời đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về dự chỉ đạo (*Giao Công an tỉnh tham mưu, đề xuất*); đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và các phòng thuộc Công an tỉnh.

+ Đại biểu địa phương: Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để lựa chọn thành phần đại biểu phù hợp. Trong đó, cần mời các đại biểu là những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được chính quyền, Công an các cấp khen thưởng; người có uy tín trong cộng đồng; chức sắc trong tôn giáo; đại biểu đại diện các tầng lớp Nhân dân; học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân viên, người lao động; đại biểu các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; thành viên Ban Chỉ đạo của địa phương; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đã, đang công tác trong lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...

### 3. Phương pháp tổ chức Ngày hội

- Thực hiện thường xuyên, liên tục công tác tuyên truyền trước, trong và sau thời gian tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, tập trung cao điểm trong dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9; Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ 19/8. Phát huy tối đa hiệu quả của các phương tiện, điều kiện thông tin tuyên truyền hiện có và các hình thức tuyên truyền mang tính truyền thống; nghiên cứu, áp dụng các hình thức, phương pháp, phương tiện thông tin tuyên truyền mới; phong phú, đa dạng về hình thức, phù hợp thực tế của đơn vị, địa phương. Chú trọng việc phát

huy vai trò của người có uy tín, điển hình tiên tiến trong cộng đồng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Khẩu hiệu tuyên truyền: “*Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân*”; “*Tham gia Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm và quyền lợi của toàn dân*”; “*Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*”; “*Phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bảo vệ vững chắc nền an ninh, trật tự của Tổ quốc*”... Ngoài ra, các đơn vị, địa phương có thể lựa chọn các khẩu hiệu khác về bảo vệ ANTQ phù hợp với chủ đề “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” sát với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương.

- UBND các huyện, thành phố ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội, trong đó lựa chọn ít nhất 01 điểm tổ chức Ngày hội để mời đại biểu tỉnh về tham dự, động viên công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở.

#### **4. Kinh phí thực hiện**

- UBND các huyện, thành phố bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách hiện hành, các nguồn tài chính được huy động hợp pháp khác theo quy định để tổ chức Ngày hội tại địa phương mình.

- Các đơn vị, địa phương tổ chức Ngày hội chủ động đề xuất, bố trí nguồn kinh phí được phân bổ và kinh phí được huy động hợp pháp khác theo quy định.

### **III. KHEN THƯỞNG**

1. Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, dự kiến 04 tập thể, 08 cá nhân (*có hướng dẫn riêng*).

2. Căn cứ vào tình hình thực tế, Giám đốc Công an tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Giao Công an tỉnh**

- Phối hợp với UBND thành phố Gia Nghĩa tổ chức “điểm” Ngày hội cấp tỉnh tại **Trường THPT Dân tộc Nội trú N’Trang Long**.

- Chủ trì, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo kết quả về Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định.

- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề xuất lãnh đạo tỉnh tham dự, động viên công tác tổ chức Ngày hội ở cơ sở.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng hướng dẫn khen thưởng theo quy định của Bộ Công an; lựa chọn, đề xuất các tập thể, cá nhân có



thành tích xuất sắc tiêu biểu trong trong 20 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng chính phủ về Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gửi Sở Nội vụ thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét khen thưởng theo quy định của pháp luật.

## **2. Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh**

Sắp xếp lịch công tác của các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh tham dự Ngày hội tại các điểm được lựa chọn.

## **3. Sở Nội vụ**

Thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong 20 năm thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo đúng quy định của Luật thi đua khen thưởng.

## **4. Sở Giáo dục và Đào tạo**

Phối hợp với Công an tỉnh, đồng thời chỉ đạo Trường THPT Dân tộc Nội trú N'Trang Long phối hợp thực hiện tổ chức “điểm” Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp tỉnh trong tháng 4/2025.

## **5. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh**

Sắp xếp lịch công tác, phân công thành viên tham dự Ngày hội tại các điểm tổ chức Ngày hội được chọn theo đúng thành phần.

## **6. Đề nghị Công ty Điện lực Đắk Nông**

Chỉ đạo các Chi nhánh điện trực thuộc phối hợp, hỗ trợ các đơn vị, địa phương tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đảm bảo cung cấp nguồn điện, đồng thời, có phương án cung cấp điện dự phòng khi xảy ra sự cố về điện trong suốt quá trình tổ chức “Ngày hội”.

## **7. Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông, Báo Đắk Nông**

Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai phổ biến, tuyên truyền kết quả các hoạt động về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và 20 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

## **8. Sở Y tế**

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan dự trù, đề xuất kinh phí thực hiện công tác khám bệnh, phát thuốc... cho đối tượng có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn gắn liền với các hoạt động an sinh xã hội hưởng ứng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

## **9. Hội Chữ thập đỏ tỉnh**

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện gắn liền với các hoạt động hưởng ứng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

## 10. UBND các huyện, thành phố

- UBND thành phố Gia Nghĩa chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức “điểm” Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp tỉnh năm 2025 tại **Trường THPT Dân tộc Nội trú N’Trang Lương** (dự kiến tổ chức vào ngày 19-20/4/2025) để mời đại biểu Trung ương về dự và động viên cơ sở.

- UBND các huyện còn lại ban hành kế hoạch tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2025 tại địa phương mình, trong đó lựa chọn ít nhất 01 “điểm” tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” để mời đại biểu cấp tỉnh về dự (*gửi kế hoạch tổ chức Ngày hội và danh sách “điểm” tổ chức Ngày hội về Công an tỉnh trước ngày 30/4/2025*), đồng thời, chỉ đạo UBND cấp xã ban hành kế hoạch và tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2025 tại địa phương theo tinh thần chung của Kế hoạch này. Báo cáo kết quả tổ chức Ngày hội năm 2025 trên địa bàn trước ngày **25/8/2025** (qua Công an tỉnh).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ Công an tỉnh (*đồng chí Trung tá Lê Vĩnh Bình, Phó trưởng phòng Tham mưu, số điện thoại 0982353101*) để được hướng dẫn thực hiện. /*sb*

### Nơi nhận:

- V05, Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Thành viên BCĐ tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các Hội đặc thù cấp tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh;
- Các doanh nghiệp thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC (Ln).

5

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Tôn Thị Ngọc Hạnh*

**Tôn Thị Ngọc Hạnh**